

Số: /BC-SKHCN

Đồng Tháp, tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020, Phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI;

Căn cứ Hướng dẫn số 1651/HD-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ về hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI;

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-KTĐ4A ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Khối thi đua 4A về tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”;

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020, như sau:

I. Đặc điểm, tình hình

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, bao gồm: hoạt động Khoa học và Công nghệ; phát triển tiềm lực KH&CN; Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp gồm có các 05 phòng và 02 đơn vị trực thuộc như sau: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Thông tin khoa học và công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức đến tháng 03 năm 2020 là: 90, trong đó có 40 công chức hành chính, 42 viên chức, 8 hợp đồng lao động.

+ Về trình độ: có 02 tiến sĩ, 04 thạc sĩ; 65 Đại học; 20 Cao đẳng và trình độ khác.

+ Về chất lượng đội ngũ cán bộ: qua đánh giá năm 2019 có 100% công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều tập thể và cá nhân được đề nghị khen tặng các thành tích như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

+ Về trình độ chính trị: có 03 cử nhân; 10 cao cấp; 16 trung cấp và tương đương và 61 trình độ sơ cấp và tương đương;

+ Về tổ chức đảng: Đảng bộ Sở Khoa học và công nghệ hiện có 3 Chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên (trong đó có 03 đảng viên dự bị).

II. Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

1. Tình hình triển khai, thực hiện các phong trào thi đua

Giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở phát động phong trào thi đua yêu nước của UBND Tỉnh hàng năm về lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát động và chỉ đạo các phòng, đơn vị, công chức, viên chức trong cơ quan đăng ký các danh hiệu thi đua để ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tích cực các mô hình sáng kiến, cải tiến của CCVC để triển khai áp dụng nâng cao hiệu quả công việc.

Hệ thống các văn bản về thi đua, khen thưởng được rà soát và cập nhật thường xuyên đảm bảo thực hiện đúng theo quy định về công tác thi đua khen thưởng. Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ đã được kiện toàn, tổ chức lại từ đầu năm 2016. Các thành viên Hội đồng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác triển khai các phong trào thi đua, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thi đua, khen thưởng thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ đạo của UBND Tỉnh về chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được Lãnh đạo Sở, Đảng uỷ, BCH Công đoàn quan tâm, khuyến khích, động viên CCVC phát huy hơn nữa khả năng lao động, sáng tạo và đóng góp vào nâng cao hiệu quả công việc và tạo sức lan toả cao.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 ngày một đi vào chiều sâu, kịp thời, có hiệu quả thiết thực.

2. Hiệu quả phong trào thi đua

a) Thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Phát động phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến, nhằm nâng cao hiệu quả công việc góp phần giữ vững thành tích của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đối với cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua là luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện và giữ vững phẩm chất, tư cách, đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức, tự giác chấp hành Pháp luật và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan. Đối với tập thể, từng phòng và đơn vị trực thuộc đã xây dựng giải pháp thực hiện và hoàn thành kế hoạch đã đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, có kỷ luật kỷ cương, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị.

Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, hàng năm Sở KH&CN đều ban hành chương trình, nhiệm vụ trọng tâm để làm căn cứ theo dõi. Hầu hết các nhiệm vụ cam kết của Sở với UBND Tỉnh đều hoàn thành đúng và trước hạn. Cụ thể, nhiệm vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho làng nghề,... Đặc biệt, trong năm 2019, UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho Sở KH&CN về hoàn thành chỉ tiêu cam kết hành động.

b) Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Hàng năm, Sở KH&CN đều ban hành Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai đến các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương, hội nghị triển khai học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sở đã kịp thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành sau khi có hiệu lực thi hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý ngành nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên thông tin bằng văn bản đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật mới ban hành. Lãnh đạo Sở cùng với Đảng ủy cơ quan chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, các Chi bộ, các Tổ công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn triển khai tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đến công chức, viên chức, đảng viên, công đoàn viên trong đơn vị nhất là pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự,... Đặc biệt, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.

Thực hiện tốt công tác dân chủ tại đơn vị, trong các năm qua, toàn thể công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ không có trường hợp bị xử lý kỷ luật hay vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cơ quan được công nhận là Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liên tục.

c) Thi đua thực hiện cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở, Sở KH&CN đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch năm; công tác tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp. Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của tỉnh, Sở KH&CN là cơ quan tham mưu UBND Tỉnh thực hiện việc xây dựng, duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính, trong năm Sở KH&CN đã hoàn thành việc hướng dẫn cho các cơ quan hành chính thực hiện việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Từ năm 2016-2019, chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN đạt hạng khá so với sở, ngành, riêng trong năm 2019, chỉ số của Sở KH&CN đứng hàng thứ 2 so với sở, ngành. Đây là một nỗ lực của cả tập thể Sở KH&CN trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện thường xuyên trong hoạt động của cơ quan như ứng dụng eOffice, iDesk, phần mềm quản lý công chức, một cửa điện tử,... góp phần nâng cao hiệu quả công việc và xây dựng chính quyền điện tử.

d) Những kết quả về mô hình hay, sáng kiến, cải tiến,

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch đến các công chức, viên chức và người lao động.

Một số mô hình như sáng kiến, cải tiến như “Cải cách và kiện toàn tổ chức, bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ”, trên cơ sở đó, Sở đã tổ chức, kiện toàn bộ máy, sáp nhập 02 phòng, 02 đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị BCH TW lần 6, khoá XII. Mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực phân tích hoá học, vi sinh tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm giúp xây dựng quy trình phân tích mới, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính chính xác, độ tinh cậ trong phân tích, giúp giảm chi phí chuyển giao.

đ) Kết quả phát hiện, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Việc áp dụng các quy định mới về công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai áp dụng và phổ biến đến CCVC trong toàn cơ quan đã mang lại hiệu quả thiết thực; việc xét công nhận sáng kiến cơ sở thực hiện cho những CCVC có sáng kiến, không nhất thiết phải đăng ký từ đầu năm, chú trọng khen thưởng cho CCVC trực tiếp thực hiện công việc nhằm khuyến khích, động viên kịp thời cho CCVC phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.

Bình quân mỗi năm, Sở KH&CN có khoảng 15 sáng kiến, cải tiến từ các lĩnh vực quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và cải tiến quy trình phân tích, kiểm định mẫu. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng xét sáng kiến, nhiều sáng kiến, cải tiến được triển khai áp dụng tại cơ quan. Điển hình như sáng kiến “Nghiên cứu định lượng nhanh Chlorpyrifos-ethyl trong nông sản, đất và nước trên thiết bị sắc ký lỏng ghép khối phổ ba tứ cực (LC/MS/MS)”, và “Nghiên cứu cải tiến phương pháp xác định khí Amoniac (NH₃) trong môi trường không khí xung quanh trên thiết bị sắc ký ion”, các quy trình được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm của các viên chức, sau khi được công nhận, đã đánh giá kết quả và đưa vào áp dụng tại cơ quan. Nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân có sáng kiến, Sở KH&CN đã tặng Giấy khen để biểu dương những kết quả đạt được, góp phần xây dựng, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong phong trào lao động sáng tạo của cơ quan.

Đối với Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đều xét và tặng Giấy khen cho các cá nhân là điển hình tiên tiến trong học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Kết quả công tác khen thưởng

Giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND Tỉnh tặng UBND Tỉnh tặng 04 Bằng khen và 01 Cờ thi đua về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua. Năm 2019, UBND Tỉnh tặng Sở Khoa học và Công nghệ 01 Bằng khen về thành tích cải cách hành chính (thứ hạng 2 so với sở ngành)

Về khen thưởng: Đối với tập thể các phòng, đơn vị thuộc Sở, được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng 05 Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm, 01 Bằng khen về hoàn thành nhiệm vụ cam kết hành động, 01 Bằng khen về cải cách hành

chính. Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì cho 01 cá nhân (đã nghỉ hưu).

Về danh hiệu thi đua: được Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận 08 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 10 tập thể lao động xuất sắc.

Về thẩm quyền của Sở: Giám đốc Sở KH&CN công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho tập thể, cá nhân, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong giai đoạn 2016-2020, đã khen thưởng cho 43 tác giả có sáng kiến, cải tiến, tặng giấy khen cho 23 cá nhân là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh công nhận 01 mô hình sáng kiến, cải tiến.

(chi tiết Bảng số liệu thống kê kèm theo)

4. Nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm

a) Những mặt được

Phong trào thi đua yêu nước của đơn vị luôn gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Qua các phong trào thi đua nhiều vấn đề quan trọng đã được giải quyết, dân chủ cơ sở được phát huy. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đã được Hội đồng đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời, những điển hình tiên tiến được nêu gương, đó là những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu cống hiến hết sức mình trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cho phong trào thi đua và luôn tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong đơn vị ngày càng phát triển.

Công tác khen thưởng của đơn vị được thực hiện kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy định hiện hành. Đặc biệt công tác tổ chức bình xét thi đua khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đề nghị cấp trên khen đều được thẩm định và xét duyệt của Hội đồng, đối chiếu theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của tỉnh, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân. Thực tế cho thấy đây là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao tinh thần tự giác của từng tập thể,

cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc hưởng ứng phong trào thi đua của đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ thuộc khối thi đua số 4A, cũng đã tích cực tham gia các buổi họp do Trường khối tổ chức, tham gia thảo luận để học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong khối thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua cho Trường khối tổng hợp và theo dõi.

b) Những mặt còn hạn chế

Mặc dù đã đưa ra các tiêu chí chấm điểm xét sáng kiến nhưng đối với các giải pháp trong quản lý nhà nước, việc chấm điểm còn mang tính tương đối vì chưa đo lường được kết quả, đối với các sáng kiến là giải pháp kỹ thuật chuyên sâu khó chấm điểm vì cần có thành viên Hội đồng có chuyên môn cao.

Theo hướng dẫn xét tỉ lệ danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” chỉ chiếm 15% số lao động tiên tiến nên việc lựa chọn các cá nhân xuất sắc nhất trong số các cá nhân xuất sắc cũng gặp nhiều khó khăn và cần phải có thêm các tiêu chí để xét cho hợp lý.

c) Bài học kinh nghiệm

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, hình thức thi đua khen thưởng đến công chức, viên chức là một trong những phương pháp giúp nâng cao nhận thức và chuyển nhận thức thành hành động cụ thể.

Việc xây dựng tiêu chí thi đua là thước đo để đánh giá hiệu quả của từng phong trào thi đua làm cơ sở xét khen thưởng sau mỗi đợt thi đua.

Biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng cần tiếp tục thực hiện và thường xuyên bồi dưỡng để phát huy gương điển hình tiên tiến.

Sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, Đảng ủy, BCH Công đoàn là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong phát động phong trào thi đua.

III. Phương hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025

1. Phương hướng

Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các văn bản hướng dẫn

về công tác thi đua khen thưởng của Tỉnh đến từng công chức, viên chức trong toàn đơn vị.

Tổ chức tốt việc xây dựng các phong trào thi đua thực hiện đúng các quy định về xét khen thưởng theo qui định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng của Trung ương và của Tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị để góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, năng động, sáng tạo, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống cũng như phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Nội dung và giải pháp thực hiện

Tăng cường tuyên truyền, vận động công chức, viên chức tạo sự đồng thuận và thống nhất cao nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025, phong trào thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề do tỉnh, sở, ngành phát động.

Xây dựng và nhân rộng và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị.

Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ, thể hiện tốt tinh thần tương trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, từng công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xây dựng đơn vị vững mạnh;

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức;

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm gắn với việc phát động phong trào thi đua và giới thiệu, tuyên dương gương điển hình tiên tiến./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (iDesk);
- GD & các PGD (iDesk);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (iDesk);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Văn Quân

Phụ lục
Số liệu về khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổng hợp số liệu khen thưởng

Năm	Sáng kiến, giải pháp	Danh hiệu						Khen thưởng								Giấy khen
		Tập thể		Cá nhân				Cờ		Bằng khen						
		LĐT T	LĐX S	LĐT T	Chiến sĩ thi đua			Tỉnh, Ngành	Trung ương	Cấp Tỉnh, Ngành		Chính phủ		Huân chương		
					Cơ sở	Cấp tỉnh, Ngành	Toàn Quốc			Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	
2016	14	8	3	66	14	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
2017	15	8	3	68	13	2	-	-	-	3	4	-	-	-	1 (hạng II)	15
2018	18	7	3	68	13	3	-	-	-	2	5	-	-	-	-	18
2019	10	7	1	71	10	1 ¹	-	1	-	4	7	-	-	-	-	11

¹ Đang đợi kết quả của Hội đồng thi đua – khen thưởng Tỉnh;

2. Tổng hợp số liệu khen chuyên đề về phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Năm	Khen thưởng		Ghi chú
	Tập thể	Cá nhân	
2016		-	
2017	1	3	Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh khen công nhận mô hình hay, việc làm hiệu quả đối với việc tham mưu ban hành Quy chế phối hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sau đánh giá nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND Tỉnh)
2018		6	
2019		8	